

Các Lựa chọn Trả nợ

Các Lựa chọn Trả nợ các Khoản vay Sinh viên từ Liên bang

Bạn có các lựa chọn đặc biệt để giải quyết khoản nợ vay sinh viên từ liên bang.

Các Kế hoạch Trả nợ Theo Thu nhập

Ví dụ: REPAYE/ Trả theo Thu nhập (Pay As You Earn)

Số tiền Trả: 10% thu nhập để chi tiêu tùy ý

Thời gian Trả nợ: 20 năm (25 năm cho khoản vay sinh viên bậc sau đại học theo REPAYE); số tiền nợ còn lại được xóa

Cân nhắc Khác: Phải chứng minh gặp khó khăn do điều kiện khách quan, Các hệ quả về thuế

Ví dụ: Trả nợ Theo Thu nhập

Số tiền Trả: 15% thu nhập để chi tiêu tùy ý (10% nếu vay sau ngày 1 tháng 7 năm 2014)

Thời gian Trả nợ: 25 năm (20 năm nếu vay sau ngày 1 tháng 7 năm 2014), số tiền nợ còn lại được xóa

Cân nhắc Khác: Phải chứng minh gặp khó khăn do điều kiện khách quan, Các hệ quả về thuế

Hợp nhất Nợ Liên bang

Số tiền Trả: Tùy theo

(Trả ít hơn mỗi tháng khi kéo dài thời gian trả)

Thời gian Trả nợ: 30 năm

Cân nhắc Khác: Có thể mất các quyền lợi trong khoản vay ban đầu

Trả nợ sau Tốt nghiệp: một kế hoạch mà các khoản trả nợ ban đầu thấp hơn và tăng dần theo thời gian

Trả nợ được Gia hạn: một kế hoạch mà bạn trả ít hơn mỗi tháng nhưng thời gian vay của bạn kéo dài trong một khoảng thời gian dài hơn

Xóa nợ theo Luật định: Miễn trả nợ cho khoản vay của người làm trong dịch vụ công, Miễn trả nợ cho khoản vay của người làm giáo viên, Khuyết tật hoàn toàn và vĩnh viễn, Qua đời (một người khác sẽ nộp đơn thay mặt bạn), Trường đóng cửa.

HÃY NHỚ: Không trả nợ khoản vay sinh viên từ liên bang có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn không trả nợ cho khoản vay sinh viên trong **270 ngày** thì khoản vay sẽ chuyển sang tình trạng **KHÔNG TRẢ NỢ** và sẽ được chuyển cho một **đơn vị thu nợ**. Sau đó, chính phủ có thể thu một phần tiền lương hoặc các khoản trợ cấp từ liên bang của bạn và báo cho các cơ quan tín dụng rằng bạn đã không trả được các khoản vay của mình. Bạn cũng có thể không được nộp đơn xin các hỗ trợ sinh viên từ liên bang khác, hoặc không được hoãn nợ hoặc kết nợ hoặc chọn một kế hoạch trả nợ.

Trả nợ các Khoản vay Sinh viên từ khối Tư nhân

Các khoản vay sinh viên từ khối tư nhân không cung cấp nhiều lựa chọn trả nợ như các khoản vay sinh viên liên bang.

Nếu bạn không trả được nợ, khoản nợ sẽ được xử lý theo cách tương tự như các khoản nợ tiêu dùng khác (chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng).

Trả nợ trễ: Người vay trả nợ trễ.

Khoanh nợ: Sau 120 hoặc 180 ngày, bên cho vay báo cáo khoản nợ là một khoản lỗ cho mục đích kế toán. Người vay vẫn chịu trách nhiệm cho khoản nợ đó.

Bán cho Đơn vị Mua Nợ: Chủ nợ gốc bán khoản vay cho một đơn vị mua nợ với số tiền ít hơn nhiều số nợ còn thiếu.

Kiên ra tòa: Chủ sở hữu khoản nợ (chủ nợ gốc hoặc đơn vị mua nợ) kiện người vay.

Phán xử: Phán xử của tòa có thể dẫn đến việc thu tiền từ lương của bạn hoặc có lệnh giữ tài sản của bạn làm vật thế chấp.

Không trả nợ đúng hạn

Khoanh nợ

Bán cho Đơn vị Mua Nợ

Kiên tụng

Phán xử

Lên Kế hoạch và Chi trả cho việc đi học Cao đẳng/Đại học: Các khoản vay Sinh viên từ Liên bang so với từ khối Tư nhân



HERA

housing and
economic
rights advocates

P.O. Box 29435 Oakland, CA 94604

Phone: 510-271-8443 ext. 300

Fax: 510-868-4521

E-mail: inquiries@heraca.org

www.heraca.org

Các khoản vay sinh viên hoặc từ liên bang hoặc từ tư nhân. Sinh viên có thể vay các khoản vay để trang trải chi phí còn lại của trường cao đẳng/đại học sau khi trừ đi tất cả học bổng, trợ cấp hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính khác không cần phải trả lại. Khoản vay sinh viên sẽ phải trả lại cộng với tiền lãi.

Ví dụ về các Khoản vay Sinh viên từ Liên bang Direct Loans

Các Khoản vay Trực tiếp

Chương trình Vay Giáo dục Gia đình Liên bang (Federal Family Education Loan Program, FFEL) Perkins

Bao gồm các khoản vay Stafford, Được trợ cấp, Không được trợ cấp, PLUS

Ví dụ về các Khoản vay Sinh viên từ khối Tư nhân

Các Khoản vay từ các Ngân hàng và Tổ chức Cho vay (Tìm hiểu về các Khoản vay Sinh viên, Sallie Mae [cũng đóng vai trò là đơn vị thu nợ của Khoản vay Liên bang])

Các Khoản vay từ Trường



Các khoản vay sinh viên từ liên bang có nhiều lợi thế hơn so với các khoản vay sinh viên từ khối tư nhân. Thường thì tốt hơn là hãy thử tất cả các chương trình hỗ trợ cho sinh viên từ liên bang trước khi vay từ khối tư nhân. So sánh:

Các Khoản vay Sinh viên từ Liên bang Lãi suất cố định - thường thấp hơn lãi suất các khoản vay tư nhân và thẻ tín dụng. **Không cần kiểm tra tín dụng hay có người cùng đứng tên vay** (ngoại lệ: khoản vay Trực tiếp Plus).

Chỉ phải trả nợ sau khi bạn học xong hoặc học tổng số môn ít hơn mức bán thời gian. **Chính phủ có thể trả tiền lãi** của một số loại khoản vay khi bạn đang đi học và trong một số giai đoạn sau khi tốt nghiệp nếu bạn gặp khó khăn về tài chính.

Các kế hoạch trả nợ linh hoạt và dựa trên thu nhập và các lựa chọn để hoãn trả nợ khoản vay nếu bạn gặp khó khăn trong việc trả nợ.

Miễn trả nợ dành cho những người vay làm việc cho chính phủ hoặc một số tổ chức phi lợi nhuận sau 120 khoản thanh toán đủ điều kiện.

Xóa nợ dành cho một số trường hợp nhất định, như bị khuyết tật vĩnh viễn.

HERA is a not-for-profit legal services organization dedicated to economic justice. For additional information or to request assistance, please contact us at inquiries@heraca.org or (510) 271-8443 ext. 300

Các Khoản vay Sinh viên từ khối Tư nhân Lãi suất thường cao hơn lãi suất của các khoản vay sinh viên từ liên bang.

Điều kiện được vay phụ thuộc vào điểm tín dụng của bạn.

Một số tổ chức cho vay bắt trả nợ từ khi bạn còn đang đi học.

Khoản vay tư nhân không có miễn trả nợ hay chương trình trả nợ dựa trên thu nhập. Chỉ các khoản vay sinh viên từ liên bang mới có những đặc tính này.

Nợ từ khoản vay sinh viên từ khối tư nhân **được xử lý gần như các khoản nợ tiêu dùng khác**, như nợ thẻ tín dụng (xem trang 2).



Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về việc chọn trường, xin hỗ trợ tài chính hoặc xử lý khoản nợ của khoản vay sinh viên, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Housing & Economic Rights Advocates (HERA - Những người vận động về Quyền Nhà ở và Kinh tế) P.O. Box 29435 Oakland, CA 94604 Điện thoại: 510-271-8443 số máy lẻ 300 Fax: 510-868-4521 E-mail: inquiries@heraca.org www.heraca.org